

TÀI LIỆU THÔNG TIN NỘI BỘ

Về kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức

**nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Đoàn đại biểu cấp cao
Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu
từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 năm 2015**

Thực hiện chương trình đối ngoại năm 2015 của Lãnh đạo cấp cao đã được Bộ Chính trị phê duyệt; nhận lời mời của đồng chí Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc; triển khai cụ thể hóa nội dung Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc thông qua chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 23 - 27/12/2015.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội ta sau 08 năm (từ năm 2007) và là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tạo được xu thế phát triển tích cực, chuyến đi nhằm góp phần thực hiện những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao; đồng thời là dịp để hai bên thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội và trao đổi về các vấn đề trọng đại trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội nước ta đến Trung Quốc còn tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang; ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc; hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh; tiếp xúc giao Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lý Tiểu Lâm; thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán, lưu học sinh và kiều bào ta sinh sống, làm việc, học tập tại Bắc Kinh.

Tại Hồ Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi tiếp kiến đồng chí Từ Thủ Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Nhân đại tỉnh Hồ Nam; thăm và đặt vòng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Mao Trạch Đông ở Thiệu Sơn, Hồ Nam, quê hương của Mao Trạch Đông. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phúc đã có cuộc trao đổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam Từ Thủ Thịnh.

Tại Quảng Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có cuộc gặp với đồng chí Hoàng Long Vân, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Quảng Đông; đến viếng và đặt vòng hoa tại Mộ liệt sĩ cách mạng Việt Nam Phạm Hồng Thái; thăm Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn, Khu di tích Hội Thanh niên Cách mạng Việt Nam.

II. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG HỘI ĐÀM, TIẾP XÚC

Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc bày tỏ đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm vào lúc Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng, thể hiện lãnh đạo và nhân dân Việt Nam rất coi trọng quan hệ với Trung Quốc; bày tỏ tin tưởng kết quả của chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và không ngừng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

1. Các ý kiến của lãnh đạo Trung Quốc

1.1. Về tình hình Trung Quốc

- Thông báo Trung Quốc đang xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ 13 phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tiến hành thực hiện chiến lược toàn diện; xây dựng Đảng nghiêm minh toàn diện; Nhà nước pháp trị toàn diện; Hội nghị TW5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra Kế hoạch 5 năm, then chốt là phát triển sáng tạo, nhip nhàng, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào 2020 với GDP 17.000 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người 15.000 USD. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 4 Khóa XII sẽ xem xét thông qua quyết sách và đảm bảo thực hiện hiệu quả kế hoạch đề ra.

- Hội nghị 18 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc từ 20-27/12/2015 thông qua 10 luật, trong đó có Luật chống khủng bố, Luật chống bạo hành gia đình, Luật kế hoạch hóa gia đình... Để xây dựng Nhà nước pháp quyền, Trung Quốc và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng, có thể trao đổi kinh nghiệm tạo môi trường chính sách, pháp luật thuận lợi cho hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại...

1.2. Về quan hệ hai nước, hai Đảng

- Năm 2015, hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên trao đổi nhiều đoàn cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chứng tỏ quan hệ Trung Quốc và Việt Nam ở mức độ rất cao. Trong các chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã có những cuộc gặp, trao đổi ý kiến rất sâu rộng, qua đó củng cố những nhận thức chung đã đạt được và có thêm một số nhận thức chung mới.

- Trung Quốc và Việt Nam đều là 2 nước XHCN do Đảng Cộng sản lãnh đạo và đây là một đại cục trong quan hệ hai nước. Hai nước Trung Quốc - Việt Nam là láng giềng, núi sông liền một dải, quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước là quan hệ anh em đặc biệt; dù trải qua một số sóng gió nhưng hợp tác, hữu nghị vẫn là dòng chính. Hai nước có lý tưởng tương thông, là cộng đồng chung vận mệnh, quan hệ có ý nghĩa chiến lược. Tăng cường đoàn kết hữu nghị hợp tác là phù hợp với lợi ích của mỗi nước và lợi ích chung của hai nước. Quan hệ hai Đảng, hai nước cần coi trọng hiện thực và cũng cần có tầm nhìn chiến lược lâu dài.

- Kết nối các lĩnh vực hợp tác: Hai bên cần phát huy vai trò chỉ đạo, điều phối của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, phải khẩn trương thúc đẩy chiến lược phát triển của cả hai bên được kết nối. Trung Quốc xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ 13 phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; Việt Nam sắp tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XII, đề ra phương hướng phát triển trong thời gian tới. Nếu hai bên hợp tác xung quanh chiến lược phát triển hai nước thì có thể thực hiện trọng điểm về sự hợp tác chiến lược toàn diện, đẩy nhanh kết nối phát triển giữa hai nước; khẩn trương ký kết các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ “Một con đường, một vành đai”, “Hai hành lang, một vành đai kinh tế”; cần xác định dự án trọng tâm, trọng điểm. Hai bên đã lập Nhóm công tác trên biển, Nhóm công tác trên bộ và tài chính, tiền tệ; đã tiến hành khảo sát Vịnh Bắc Bộ; thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng đường sắt, đường bộ. Kết nối phát triển theo qui mô lớn; sớm khởi động tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, tạo cơ sở để phát triển hợp tác. Trung Quốc đang khuyến khích các doanh nghiệp lớn có uy tín đầu tư vào tại Việt Nam; đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương biên giới; phát triển mạng giao thông cửa khẩu. Trung Quốc biết Việt Nam rất quan tâm đến cân bằng cán cân thương mại, Trung Quốc sẵn sàng quy hoạch phát triển thương mại 5 năm, sửa Hiệp định biên mậu, tạo thuận lợi cho Việt Nam mở cơ quan xúc tiến thương mại, tạo thuận lợi cho hàng nông sản Việt Nam.

- Hai bên cần tạo ra môi trường tốt đẹp cho quan hệ hai nước. Sự giao lưu, giữa nhân dân hai nước rất quan trọng để tạo ra tình cảm tốt đẹp, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Giao lưu giữa Nghị viện hai nước là một bộ phận quan trọng trong quan hệ song phương. Quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng; hai bên cần có trách nhiệm gìn giữ, kế thừa tài sản quý báu đó, nhất là đối với thế hệ trẻ. Hai bên cần nỗ lực hoàn thành để sớm đưa Cung Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc vào sử dụng.

- Đề nghị hai bên trao đổi kinh nghiệm bổ ích về xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước. Trung Quốc đang nghiên cứu về một nước xã hội chủ nghĩa Trung Quốc mang tính đặc sắc là dân chủ và hiệp thương; nội hàm rất quan trọng trong việc xây dựng XHCN đặc sắc Trung Quốc là dân chủ.

1.3. Về quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc

- Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc khẳng định luôn coi trọng và ủng hộ việc tăng cường giao lưu hợp tác giữa Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cũng như giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cho rằng đây là thành tố quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam. Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang cho biết tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp cũng là thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

- Đánh giá cao sự hợp tác, giao lưu sâu rộng giữa Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc với Quốc hội Việt Nam, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước hoạt động tích cực; hợp tác trên diễn đàn đa phương tốt đẹp. Bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước sẽ phát huy vai trò thúc đẩy quan hệ hai nước. Các ủy ban của hai nước, Hội nghị sỹ hữu nghị hai bên cần tăng cường trao đổi, giao lưu, tăng cường hiểu biết, nhất là thế hệ trẻ. Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền.

- Việc hai bên ký Thỏa thuận hợp tác là thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước; là kết quả quan trọng của chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội lần này.

- Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Trung Quốc, cũng là nơi thống nhất các ý kiến của các mặt trận, là

chế độ căn bản và chế độ cơ sở mà Quốc hội Việt Nam cũng có đặc điểm của mình. Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường giao lưu, mở rộng trao đổi đoàn các cấp, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

1.4. Về vấn đề trên biển

- Bất đồng trên biển giữa hai nước là thực tế khách quan và không thể giải quyết một sớm một chiều. Là hai nước láng giềng khó có thể tránh được va chạm. Hai nước Việt Nam - Trung Quốc núi sông liền một dải, vừa là đồng chí vừa là anh em, không thể để khó khăn nhất thời làm thay đổi được.

- Hai bên cần phải quản lý, kiểm soát tốt tình hình, quan trọng nhất là phải hiểu được lợi ích chung của hai bên to lớn hơn nhiều so với bất đồng và là lợi ích căn bản của hai Đảng, hai nước. Nếu thúc đẩy quan hệ của hai Đảng, hai nước phát triển theo hướng lâu dài, hữu nghị, bền vững trên cơ sở phương châm 16 chữ và 4 tốt thì sẽ thu được kết quả tốt đẹp. Tin tưởng lãnh đạo cấp cao hai bên đều có mong muốn, ý nguyện chân thành thì chắc chắn có thể giải quyết được những vấn đề này.

2. Ý kiến trao đổi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

- Nhân mạnh mục đích chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm tiếp tục duy trì, tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, đồng thời vun đắp tình hữu nghị, quan hệ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

- Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam, trước sau như một, luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp; coi đây là tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần không ngừng kế thừa, gìn giữ và phát huy. Là dân tộc thủy chung, coi trọng tình nghĩa, Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn chân thành sự giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây của mình. Trân trọng sự giúp đỡ chí tình đó, nhân dân Việt Nam luôn coi nhân dân Trung Quốc là người bạn thân thiết. Trong quá trình phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, việc không ngừng củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước có vai trò hết sức quan trọng, là nền tảng tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa hai nước.

- Đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa hai nước nhằm chỉ đạo, định hướng, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định. Đề nghị hai bên thúc đẩy thực hiện nhận thức chung và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước; thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các hình thức linh hoạt, đa dạng, gắn kết vững chắc hơn quan hệ chính trị, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã nhận lời mời sang dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế, chương trình giao lưu, hợp tác đã thỏa thuận trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, giữa các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và nhân dân hai nước, nhằm làm sâu sắc và hiện thực hóa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Giới thiệu với lãnh đạo Bạn về hoạt động của Việt Nam và sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946).

- Đề nghị hai bên đẩy mạnh việc tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa giới trẻ, nhân sĩ, trí thức hai nước, từ đó nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội về việc phát triển quan hệ song phương, vì lợi ích mỗi bên, vì hoà bình, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

- Về vấn đề trên biển, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh thỏa thuận giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; nhấn mạnh việc tăng cường niềm tin chính trị thông qua việc giải quyết, xử lý những vấn đề hai bên còn có nhận thức khác nhau trên tinh thần hiểu biết, hữu nghị và thẳng thắn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất trí cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kiên trì đối thoại, hiệp thương; tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được; vấn đề trên biển là vấn đề hệ trọng, liên quan đến quyền, lợi ích và tình cảm của nhân dân hai nước. Trong quá trình giải quyết, hai bên cần kiểm soát tốt tình hình, cùng duy trì ổn định, tích cực hợp tác trên biển. Xử lý vấn đề trên biển cần được đặt trong tầm nhìn chiến lược lâu dài, tôn trọng đầy đủ lợi ích chính đáng của mỗi nước, phù hợp với luật pháp quốc tế và tổng thể quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; tin tưởng rằng hai bên thực hiện “nói đi đôi với làm” thì sẽ xử lý tốt vấn đề trên biển.

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chuyển lời mời thăm Việt Nam tới đồng chí Trương Đức Giang, đồng chí Lý Khắc Cường và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc vào thời gian thích hợp.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, nội dung trọng tâm của Thỏa thuận: (i) Duy trì và tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát và phòng chống tham nhũng; (ii) Duy trì và thường xuyên triển khai việc trao đổi đoàn lãnh đạo, các ủy ban chuyên môn và các cơ quan giúp việc của hai cơ quan lập pháp; (iii) Tăng cường vai trò và hoạt động giao lưu giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước và Hội đồng Nhân dân (Nhân đại) các địa phương biên giới hai nước; (iv) Trao đổi thông tin về hoạt động và những quy trình, thủ tục của mỗi bên. Tiến hành trao đổi các bộ luật, các tài liệu công khai và các văn kiện chính thức khác nhằm cung cấp thông tin cho các đại biểu Quốc hội trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật của mỗi bên. Tăng cường giao lưu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý hành chính và tài chính của mỗi bên; (v) Trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi và điều phối giữa các đoàn đại biểu hai bên trong khuôn khổ các tổ chức nghị viện quốc tế và khu vực như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU)... (vi) Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

3. Hoạt động của Đoàn tại địa phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thăm làm việc tại hai tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông; tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Nhân đại tỉnh Hồ Nam Từ Thủ Thịnh và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Quảng Đông Hoàng Long Vân.

- *Tại tỉnh Hồ Nam*, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng được thăm Hồ Nam - quê hương của Chủ tịch Mao Trạch Đông; nhấn mạnh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhau sự ủng hộ quý báu và giúp đỡ chí tình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của mỗi nước trước đây và đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai dân tộc Việt Nam và Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hồ Nam, bày tỏ vui mừng về hợp tác giữa Hồ Nam với các địa phương của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung

Quốc phát triển ổn định, bền vững, cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác hiệu quả, thực chất giữa các địa phương hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh Hồ Nam triển khai tốt những kết quả đạt được trong chuyến thăm Việt Nam và Trung Quốc của lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; nhất là với tỉnh kết nghĩa Nghệ An, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

- *Tại tỉnh Quảng Đông*, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui đến thăm Quảng Châu - địa danh lịch sử gắn liền với phong trào cách mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quảng Đông không chỉ gắn gũi về mặt địa lý mà còn có lịch sử gắn bó, sâu sắc với Việt Nam. Tỉnh Quảng Đông là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều bậc tiền bối cách mạng Việt Nam từng sinh sống và hoạt động cách mạng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn chính quyền Quảng Đông đã giữ gìn và bảo tồn những di tích lịch sử cách mạng như Nhà lưu niệm Hội Thanh niên Cách mạng đồng chí, mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái; coi đây là một sự kết nối thời gian giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Đông tiếp tục thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy và tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông, nhất là lĩnh vực kinh tế - thương mại, đặc biệt trong những ngành nghề mà Quảng Đông có thế mạnh và các địa phương của Việt Nam có nhu cầu; ngoài ra, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chân thành chia sẻ với Chính phủ, nhân dân Trung Quốc về sự cố lở đất tại Thâm Quyển; tin tưởng và hy vọng Nhà nước Trung Quốc và Tỉnh Quảng Đông sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân trên địa bàn.

- Chủ tịch Nhân đại Quảng Đông Hoàng Long Vân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn Quốc hội Việt Nam. Nhân dân và doanh nghiệp Quảng Đông có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó chặt chẽ với các doanh nghiệp và nhân dân các địa phương Việt Nam; Quảng Đông đang tập trung phối hợp với thành phố Hải Phòng để xây dựng khu thương mại hợp tác; mong muốn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chính phủ Việt Nam ủng hộ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ dự án; đáp ứng lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân hai địa phương và hai nước.

III. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về kết quả chuyến thăm, ý nghĩa tích cực chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại Trung Quốc. Nêu rõ: Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Trương Đức Giang đã nhiều lần mời Chủ tịch Quốc hội sang thăm Trung Quốc, ta chủ trương đồng chí Chủ tịch Quốc hội chỉ sang sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm nước ta. Trong suốt chuyến thăm, trong các cuộc hội đàm, hội kiến, làm việc, không có việc phía Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta, can thiệp vào Đại hội lần thứ XII của Đảng ta, như những thông tin và luận điệu xấu độc mà các thế lực thù địch đang rêu rao trên các blog, trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam là hòa bình, độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, coi trọng quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn, các nước láng giềng, đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu; trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, xây dựng về nhiều vấn đề quan trọng, sâu rộng và cụ thể nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

3. Về vấn đề Biển Đông, chủ trương nhất quán của Việt Nam là kiên trì các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước của LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); các bên liên quan cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) và sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Thể hiện mạnh mẽ mong muốn cần tăng cường niềm tin chính trị thông qua việc giải quyết, xử lý bất đồng trên tinh thần hiểu biết, hữu nghị, thẳng thắn; đề nghị hai bên hành động đi đôi với lời nói; khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất trí cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kiên trì đối thoại, hiệp thương, tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được.

4. Tuyên truyền về việc lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính hiệp và Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc đều có những phát biểu bày tỏ mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam trong thời gian tới, cho thấy có sự thống nhất của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc trong chủ trương và chính sách tăng cường quan hệ với Việt

Nam, coi trọng vị thế của Việt Nam, mong muốn Việt Nam phát huy vai trò giữ gìn hòa bình, ổn định ở khu vực.

5. Sử dụng các lực lượng, các phương tiện, các kênh tuyên truyền về thành công của chuyến thăm: báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên, tuyên truyền, coi trọng việc sử dụng các báo, chương trình phát thanh, truyền hình, báo điện tử bằng các tiếng nước ngoài. Khai thác những thông tin trên báo chí nước ngoài có lợi cho công tác tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam./.

Thư